
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกบินทร์   สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  2563 
ครั้งที่ 3 

วันที่   25  สิงหาคม  2563 
เวลา 13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมหนุมาน  อาคาร 2 ชั้น 2  ส านักงานเทศบาลต าบลกบินทร์ 
...................................... 

ผู้เข้าประชุม 
   1.นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล   
            2.นางเบ็ญจมาศ  อ๋ันดอยกลอย  รองประธานสภาเทศบาล 
                     3. ด.ต. สุวรรณ  คูสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล  
  4. นายองอาจ  เจริญดง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 5. นายวิชาญ  สุนทรจิตร์  สมาชิกสภาเทศบาล                 

6. นายประดิษฐ์  ขาวคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
  7. นายศุภชัย    บุญชู   สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นายสีหกุล  จันทร์ถนอม  สมาชิกสภาเทศบาล 
  9.นายภัททชิติ์  คงพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
  10.นายภานุวัฒน์  สร้อยโท   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม    1. นายพูนสุข   เลาหสินนุรักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
                     2. นายอภิรัตน์  วงษ์บาท   สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายรังสรรค์  บุตรเนียร  นายกเทศมนตรี 
  2. นางณิชาภา   ทิพยารมณ์  รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายสมชาย  สมบูรณ์กุล  รองนายกเทศมนตรี 

4. นายชวลิต  สีมาพล   แทนผู้อ านวยการโรงเรีนเทศบาล 1 
5. นายชัยวัฒน์  ช่วงชัย   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นายกิตติภพ     ประทุม    ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางสาวองุ่น  ขุนศรี   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8. นายสมภพ  แสงสุระเดช  ผู้อ านวยการกองช่าง 
9. นายณรงค์  พรไพบูลย์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

           10. นางสาวศศิธร  โรจน์วิทยา                  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  11. นางสาวชัชนี  แสงสว่าง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นางฉันทลักษณ์ พูลภิญโญ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล .-  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบล
กบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  3  ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางเสียงตามสาย และแฟนเพจ
เฟสบุ๊ค เทศบาลต าบลกบินทร์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับฟังด้วย  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 9 คน   ครบองค์ประชุม
แล้ว ต่อไปจะขอประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ นะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2   ญัตติ   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3                              
                          ประจ าปี  2563  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่   14  สิงหาคม  2563  

   นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล -  ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563 ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563   ซ่ึงได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว
นั้น  มีสมาชิกท่านใด จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความใด ในรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่  ขอเชิญครับ  เมื่อ
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ผมขอมติ สมาชิกฯท่านใด เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  8 เสียง)  
มติ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกบินทร์ สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ประจ าปี  2563  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่   14  สิงหาคม  2563   
ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
                          รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 ลงมติ                      
                          ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติ  

          นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.-  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยลมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ ฯ ในวาระที่ 1 แล้ว และสภาเทศบาลฯ ได้ส่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาแล้ว             
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อสภาฯ  ซึ่งสภาฯได้ส่งรายงาน
ให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ เพ่ือเสนอสภาเทศบาลฯพิจารณาในวาระที่ 2 และ3 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น  ดังนั้น จึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
เสนอรายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 64        
ให้ที่ประชุมทราบด้วย  ขอเชิญครับ 
                 นายประดิษฐ์  ขาวคม  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ.- เรียน ประธานสภาเทศบาล
ต าบลกบินทร์ ตามที่สภาเทศบาลต าบลกบินทร์  ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลกบินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจ าป ี 2563  ครั้งที ่2   เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563   โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  8  เสียง /ไม่รับหลักการ 1 เสียง 
และเห็นชอบให้ก าหนดยื่นแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 15 – 17  สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น. นั้น  
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                     ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกเสนอค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุม  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าว เมื่อวัน
อังคารที่  18  สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 -  12.30  น. ณ ห้องประชุมหนุมาน อาคาร 2   ชั้น 2  
ส านักงานเทศบาลต าบลกบินทร์ ปรากฏผลดังนี้ 
   ข้อ 1 ค าแถลงงบประมาณ   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 2 บันทึกหลักการและเหตุผล   ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 3 รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย  ไม่มีการแก้ไข 
   ข้อ 4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  2564 ไม่มีการแก้ไข 
                      ข้อ 5 ประมาณการรายรับ   ไม่มีการแก้ไข 
             ข้อ 6 รายละเอียดประมาณการรายรับฯ            ไม่มีการแก้ไข  
             ข้อ 7 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน           ไม่มีการแก้ไข 
                     ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดิม และเห็นควรน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกบินทร์  เพ่ือพิจารณา    
ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  ต่อไป  ขอบคุณครับ  
                     นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.- ตามที่คณะกรรมการสามัญประจ าสภา
เทศบาลฯ ได้เสนอผลการพิจารณาแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตตินั้น และคณะ
กรรมการฯ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่คณะผู้บริหาร
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลทุกประการ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า  จะให้ผ่านในวาระที่ 2  หรือไม่  สมาชิก
ท่านใด เห็นชอบให้ผ่านในวาระที่ 2 โปรดยกมือ ( สมาชิกเห็นชอบ 7 เสียง/ ไม่เห็นชอบ 1 เสียง คุณศุภชัย บุญชู) 
เป็นอันว่า ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให้ผ่านในวาระท่ี 2 จ านวน 7 เสียง/ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
มติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบให้ผ่านในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  จ านวน 7 เสียง/ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
  นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.-  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3  ขอให้
ที่ประชุมพิจารณาว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ฯ โปรดยกมือ 
( สมาชิกเห็นชอบ  7  เสียง/  ไม่เห็นชอบ 1 เสียง คุณศุภชัย บุญชู) เป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัต ิ7 เสียง/ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
 มติ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ 7 เสียง ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ.2564 / ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนวิธีจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์ 
                             

               นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.-  - ขอให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลฯ ด้วยครับ  
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  นายรังสรรค์  บุตรเนียร  นายกเทศมนตรี.- เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกบินทร์ 
คณะผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบเปลี่ยนวิธีจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์  โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบเปลี่ยนวิธีจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินโรงฆ่าสัตว์จากการประมูล  เป็น
ผู้ประกอบการค้า เสนอราคาค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลกบินทร์โดยตรง   

เหตุผล 
           เทศบาลต าบลกบินทร์   มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์สูงกว่ารายรับ ตั้งแต่เริ่ม
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ระบบราวแขวนแล้วเสร็จ ต่อมาในปี พ.ศ.2559 เทศบาลต าบลกบินทร์ จึงมีแนวคิดในการ
ปรับปรุงพัฒนารายได้เทศบาลฯ   เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ และประชาชนได้บริโภค
เนื้อสุกรช าแหละที่สะอาด    ถูกสุขลักษณะ  โดยด าเนินการจัดหาประโยชน์จากโรงฆ่าสัตว์  โดยเปิดประมูลให้
เอกชนเช่าโรงฆ่าสัตว์ในอัตราค่าเช่าขั้นต่ า  18,200 บาท/เดือน   อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี   แต่ไม่มีผู้ใดสนใจยื่น
ประมูลงาน  ที่ประกาศให้ผู้สนใจยื่นประมูลงานฯ   จ านวน   3   ครั้ง  

    ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ   
เป็นผลให้เทศบาลฯ   ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียมการฆ่าสัตว์ตามที่กฎหมายก าหนด  อัตรา  15 บาท/ตัว  ส่งผลให้
เทศบาลฯ  ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายรับมาโดยตลอด   ต่อมาในปี พ.ศ.2562 เทศบาลฯ จึงจะจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน  โรงฆ่าสัตว์อีกครั้ง  โดยพิจารณาเกณฑ์ค่าเช่า อัตราใหม่และก าหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ า  
3,933   บาท /เดือน อายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่มีผู้ใดสนใจยื่นประมูลงาน  ที่ประกาศให้ผู้สนใจยื่นประมูลงานฯ   
จ านวน  3  ครั้ง  
  จากเหตุผลและความจ าเป็นข้างต้น จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนวิธีจัดหาประโยชน์ทรัพย์สินโรงฆ่า
สัตว์จากการประมูล  เป็นผู้ประกอบการค้าเสนอราคาค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต าบลกบินทร์โดยตรง 
                                                        ข้อกฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ข้อ 6 วรรคสอง  

“การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
เสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้   เท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมาย” 
  คณะผู้บริหารฯ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลกบินทร์ เพ่ือโปรดพิจารณา     
ให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
   นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.-  ตามที่คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลฯ นั้น มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผู้ ใดอภิปราย  ผมขอมติ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบอนุมัติแก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ      
ต่อสภาฯ ขอให้ยกมือขึ้นครับ ( สมาชิกเห็นชอบ 8 เสียง /งดออกเสียง 1 เสียง นายศุภชัย  บุญชู)   
มติ   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ 8  เสียงอนุมัติให้แก้ไขค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. 2563  /งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5   ญัตติ  เรื่อง  ขอรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
    เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) 
          นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.-  ขอให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลฯ ด้วยครับ  

     นายรังสรรค์  บุตรเนียร  นายกเทศมนตรี.-  เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลกบินทร์  ที่เคารพ 

  คณะผู้บริหาร ขอเสนอญัตติ ขอรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนที่อนุมัติแล้ว  
และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ เพ่ือรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ของเทศบาลต าบลกบินทร์ 

เหตุผล 

 ด้วยเทศบาลต าบลกบินทร์ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับที่  5) และนายกเทศมนตรีต าบลกบินทร์ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5 ) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียด  ของโครงการ ดังนี้ 

(ก) แผนเพิ่มเติม  (ท้องถิ่นด าเนินการเอง) 
  1. เงินอุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       
  2. เงินอุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  3. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานผู้อ านวยการกองวิชาการฯ และห้องปฏิบัติงานผู้อ านวยการกอง
การศึกษา อาคาร 2 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล 

(ข) โครงการที่เกินศักยภาพ 

  1. โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา 

(ค) ครุภัณฑ์ 
  1. จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดก าลังการติดตั้ง
ไม่น้อยกว่า 60 กิโลวัตต์ จ านวน 1 ระบบ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล      
 2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดผนัง (ระบบ Inverter) ติดตั้งห้องธุรการ จ านวน 1 เครื่อง หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก ส านักปลัดเทศบาล  
  3. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน 1 เครื่อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก      
ส านักปลัดเทศบาล  
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  4. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น ชนิด 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก              
ส านักปลัดเทศบาล  
  5. จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน จ านวน 3 เครื่อง หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก กองการศึกษา               
  6. จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน – น้ าเย็น ชนิด 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  7. จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์ โน๊ ต บุ๊ ก ส า ห รั บ ง า น ป ร ะ ม ว ล ผ ล  จ า น ว น  1  เค รื่ อ ง                         
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  8. จั ดซื้ อ เครื่ องส ารองไฟ  ขนาด 800 VA จ านวน  1 เครื่ อง หน่ วยงานรับผิดชอบหลั ก                     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  9. จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จ านวน 1 เครื่อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองสาธารณสุข  และ
สิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกบินทร์ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 
5) เป็นไปด้วยความชอบตามกฎหมาย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลต าบลกบินทร์ เพ่ือทราบ ต่อไป 
  นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.-  ตามที่คณะผู้บริหาร เสนอต่อสภา  
เทศบาลฯ นั้น  เป็นเรื่องท่ีเสนอให้สภาเทศบาลฯ ทราบ ไม่ต้องขอมตินะครับ  
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง  อื่นๆ 
        

                   นายศักดิ์สิทธิ์  แผ่นสุวรรณ  ประธานสภาเทศบาล.- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะเรื่องใด        
ต่อที่ประชุมหรือไม่  ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนใดต่อสภาเทศบาลฯ ผมขอทวงถามเรื่องที่
ผมเคยฝากคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อความประประชุมฯ ที่ผ่านมา  เกี่ยวกับเรื่องขอความอนุเคราะห์ลูก
ระนาด บริเวณหน้าตึกทวีทรัพย์ เพ่ือจะใช้ชะลอรถมอเตอร์ไซค์ ทีอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา    
ก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ผมจึงใคร่ขอทราบความชัดเจนในเรื่องที่เคยขอไว้กับทางคณะผู้บริหาร     
อีกครั้ง  ขอบคุณครับ 
                   นายรังสรรค์  บุตรเนียร  นายกเทศมนตรี.-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้เคยขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับลูกระนาด บริเวณปากทาง
ถนนเจ้าส าอางค์บริเวณตึกทวีทรัพย์ที่จะเข้าสู่เขตเทศบาลฯ นั้น ก็ขอเรียนให้ทราบว่า ผมได้มอบหมายให้กองช่าง
ด าเนินการติดตั้งลูกระนาดในบริเวณดังกล่าว  แต่ท่านปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกองช่างได้แจ้งมาว่าถนน
ดังกล่าวอยู่ในอ านาจของกรมทางหลวง ซึ่งการที่ด าเนินการสิ่งใดในเขตพ้ืนที่ของกรมทางหลวง จ าเป็นต้องขอ
อนุญาต  ผมจึงให้กองช่างแจ้งแขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้มาด าเนินการติดตั้งให้ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นดังกล่าว  และหาทางแขวงการทางปราจีนบุรีแจ้งผลประการใดมา ไม่ว่าจะมา
ติดตั้งให้ หรือมอบให้เทศบาลฯ ด าเนินการ เทศบาลฯ ก็จะเร่งด าเนินการให้ ตามที่ท่านประธานสภาฯ ร้องขอ 
ความอนุเคราะห์  ขอบคุณครับ 
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  นายศักดิ์สิทธิ์ แผ่นสุวรรณ ประธานสภาเทศบาล.-  ขอบคุณท่านนายกฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ    
เรื่องใดเพ่ิมเติม  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอ หมดวาระการประชุมฯ  ผมขอขอบคุณ     
ทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอปิดการประชุมฯ ขอบคุณครับ 
                                          

เลิกประชุม  14.00 น. 
 
                                              (ลงชื่อ)          เลขานุการสภาเทศบาล 

                                        (นายภานุวัฒน์  สร้อยโท) 

 

                             (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                          (นางฉันทลักษณ์    พูลภิญโญ)  

 

             ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกบินทร์  สมัยสามัญ   สมัยที่  3         
ประจ าปี  2563  ครั้งที่  3  แล้วเมื่อวันที่   28   สิงหาคม   2563 
 

 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                                   ประธานกรรมการ 
            (นายภัททชิติ์     คงพันธ์) 
  

 
  (ลงชื่อ)        กรรมการ 
            (นางเบ็ญจมาศ   อ๋ันดอนกลอย) 
 
 
 

  (ลงชื่อ)        กรรมการ 
               (นายองอาจ     เจริญดง) 
 

 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


